

แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ “ ยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินงานโปร่งใส อ.ส.พ. รวมใจ ต่อด้านการทุจริต ”

พันธกิจ:

- ส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตระเบียบวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
- พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
- พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์หลักที่ ๑ บุคลากร อ.ส.พ. มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	วัตถุประสงค์หลักที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดมีส่วน ร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ ระบบและกลไกในการ ป้องกันการทุจริตมี ประสิทธิภาพ	วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ เสริมสร้างบุคลากรร่วม ป้องกันการทุจริต	วัตถุประสงค์หลักที่ ๕ เกิดความร่วมมือการ ป้องกันการทุจริตระหว่าง หน่วยงานภายใน/ ภายนอก	วัตถุประสงค์หลักที่ ๖ หน่วยงานมีการดำเนินงาน ด้วยหลักคุณธรรมและ โปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริตและ สร้างวินัยแก่บุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของ หน่วยงานในการต่อต้าน การทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดเพื่อ ต่อต้านการทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างบุคลากรร่วม ป้องกันการทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บูรณาการหน่วยงานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน
มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน เผยแพร่รณรงค์เสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม มาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการทำงาน	มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริมกระบวนการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ มีความเข้มแข็ง และ ครอบคลุม	มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริมความเข้มแข็ง ดำเนินงานอำนวยความสะดวกด้าน บริการแก่หน่วยงานใน สังกัด	มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน เผยแพร่มาตรการป้องกัน การเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริมบูรณาการ หน่วยงานภายใน และ หน่วยงานภายนอกเพื่อ ป้องกันการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการ ดำเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อลด ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน